

Số: 83 /TTTGPL-PNV
V/v phối hợp thực hiện trợ giúp
pháp lý trong hoạt động tố tụng

Kiên Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:.....

Trong thời gian qua, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện tương đối tốt việc gửi thông báo hoặc thông tin về TGPL nên đã giúp người được TGPL không phải đến Trung tâm để làm thủ tục yêu cầu TGPL.

Tuy nhiên, bên cạnh việc gửi đúng, đầy đủ các giấy tờ trong hoạt động TGPL, còn một số cơ quan tiến hành tố tụng gửi “Yêu cầu phân công người bào chữa”¹ trong trường hợp chỉ định Trung tâm TGPL bào chữa, mà chưa gửi Thông báo về TGPL (Mẫu số 03)²; gửi thiếu hoặc thừa các giấy tờ kèm theo thông báo hoặc thông tin, từ đó gây lãng phí và ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Nay lưu ý các cơ quan tiến hành tố tụng, cần gửi đúng mẫu Thông báo về TGPL (Mẫu số 03) hoặc Thông tin về TGPL (Mẫu số 04), kèm theo là một trong các giấy tờ (bản sao photo) chứng minh là người được TGPL (nếu có), mỗi thứ một bản. Theo quy định, Bản thông tin về TGPL (Mẫu số 01) và Biên bản giải thích về TGPL (Mẫu số 02) là để chuyển cho người tham gia tố tụng (bị can, bị hại,...) và lưu hồ sơ vụ án, vụ việc, mà không cần phải gửi đến Trung tâm những bản này.

Ví dụ: (1) Chị A tố giác B dâm ô con mình là C (dưới 16 tuổi), cơ quan điều tra gửi cho Trung tâm TGPL nhà nước Thông báo về TGPL cho C (Mẫu số 03) và Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân của C,...(2) Bị hại H thuộc trường hợp là người cao tuổi có khó khăn về tài chính, gửi Thông báo về TGPL (Mẫu số 03), Sổ hộ khẩu (có tên của H) và một trong các giấy tờ chứng minh khó khăn về tài chính như sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng hoặc giấy tờ chứng minh cận nghèo. (3) Bị can K là dân tộc Mường hiện đang ký thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh K có thuộc diện được TGPL là “Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” hoặc diện người được TGPL khác thì gửi Thông tin về TGPL (Mẫu số 04) kèm theo là Chứng minh nhân dân,...Khi nhận được thông tin, Trung tâm sẽ kiểm tra, nếu là người được TGPL sẽ ra quyết định cử

1. Biểu mẫu số 221 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA.

2. Khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

người thực hiện TGPL, không thuộc diện được TGPL sẽ có văn bản trả lời cơ quan điều tra để lưu hồ sơ vụ án.

Ngoài việc phối hợp thực hiện các giấy tờ nêu trên, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần giao, gửi các văn bản tố tụng cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng trong vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật về tố tụng và Thông tư liên tịch số 10 qua địa chỉ của Trung tâm hoặc địa chỉ cá nhân.

Trung tâm, trân trọng sự phối hợp của tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng vì sự phục vụ người được TGPL. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ qua địa chỉ số 52 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; số điện thoại: 02973.861.627; tra cứu thông tin thì truy cập vào Website: <http://www.tgplkiengiang.vn>.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các CQTHTT cấp tỉnh, huyện;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- LĐ TTTGPL;
- Các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

Bùi Đức Độ